

Liên hệ

Bà Đinh Đoan Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84) 903 657 103

Email: saokim@shinhan.comkimdinhh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN LẦN THỨ BA LIÊN TIẾP ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG “NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHÂU Á 2021”

- Đây là lần thứ ba liên tiếp Ngân hàng Shinhan được vinh danh giải thưởng này.

- Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng cùng những chính sách đãi ngộ hiệu quả cho nhân viên, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 đầy khó khăn hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2021 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) tiếp tục đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020” do HR Asia – Tạp chí nhân sự hàng đầu khu vực châu Á trao tặng.

Năm nay, khoảng 30.000 nhân sự từ 581 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia khảo sát Mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model TEAM), khảo sát độc quyền về mức độ gắn kết tổng thể của nhân viên do Tạp chí HR Asia nghiên cứu.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện của Ngân hàng Shinhan cho biết: “Việc vinh dự nhận giải thưởng ba năm liên tiếp là minh chứng thành công của chúng tôi trong việc lấy con người là trọng tâm phát triển. Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc lý tưởng bởi bốn yếu tố chủ lực đan xen, bao gồm: nguồn nhân lực chất lượng, chính sách phát triển- đãi ngộ toàn diện, văn hóa doanh nghiệp năng động và tinh thần chia sẻ giá trị nhân văn đến cộng đồng. Giải thưởng này cũng được xem là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp tích cực của toàn thể nhân viên của Ngân hàng Shinhan, nhất là trong một năm đầy khó khăn và biến động do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.”

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng và khó lường như các tháng vừa qua, Ngân hàng đã đẩy mạnh hạ tầng công nghệ, cho ra mắt ứng dụng Smart Office, tạo điều kiện cho hầu hết nhân viên có thể công tác và làm việc tại nhà, nhằm nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ và đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể nhân viên.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan luôn chú trọng đến đời sống tinh thần của nhân viên thông qua các hoạt động nội bộ đầy ý nghĩa, điển hình là dự án “Thank You My Dear Colleagues” được phát động bởi bộ phận Văn Hoá Doanh Nghiệp. Thông qua dự án này, mọi thành viên trong ngôi nhà chung Shinhan có cơ hội gửi gắm những lời chia sẻ, động viên cũng như lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp của mình, đồng thời khích lệ nhau cùng vững vàng, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn của đại dịch.

Với hoạt động đào tạo, Ngân hàng đã hợp tác với các tổ chức giáo dục- đào tạo thực hiện 85 khóa học bao gồm online và offline cho nhân viên. Đặc biệt tháng 3/2021, Ngân hàng phát triển ứng dụng S-Academy, với nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động đào tạo trực tuyến được tăng cường thực hiện xuyên suốt trong mùa dịch giúp nhân viên nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 khởi phát đến nay, Ngân hàng Shinhan luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng do tác động của COVID-19 thông qua các gói ưu đãi lãi suất và miễn/giảm chi phí giao dịch và đặc biệt phát triển các ứng dụng, sản phẩm ngân hàng số....

Đồng thời, Ngân hàng Shinhan cũng đã thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch cũng như lan toả tinh thần “tương thân, tương ái” như: Ủng hộ 6 tỷ đồng cho Quỹ vaccine Việt Nam; Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc thông qua quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam từ 2020 đến nay; trồng hơn 1000 cây xanh trên toàn quốc; xây nhà tình thương tại tỉnh Đồng Nai...

Khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của ứng phó đại dịch Covid-19, Ngân hàng Shinhan sẽ phát triển “ Nơi làm việc bình thường mới”, đề cao tiêu chí “ sức khỏe và an toàn” cho nhân viên , đưa ra các giải pháp sáng tạo để đảm bảo an toàn lao động được duy trì một cách bền vững, từng bước góp phần khôi phục kinh tế Việt Nam.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 28 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2021) và Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/